

## 32.- LÔI HỎA PHONG ☲☳☴

### I.- THẾ GIAN SỰ VỤ

Nhờ thông minh mẫn tuệ, nghị lực dồi dào, thực thi mộng lớn toàn đồ án vĩ đại, với duyên cơ bảo vệ quốc phòng và bành trướng thế lực trên hoàn vũ, chiếm ngự độc tôn. Từ duyên cơ mới phát triển công năng, con người luôn chấn động trong việc làm hầu thu phục thiên hạ và trở thành bá chủ.

### II.- NHẬP THẾ

Với nhiều nguyên nhân, các khoa học gia nhờ trợ lực của chánh quyền, phát triển thăng tiến không ngừng nghỉ các thiết dụng hữu ích cho nhân loại, cũng đồng thời sáng tạo những vũ khí độc hại tuyệt đỉnh, chế ngự tất cả thiên hạ nữa. Thay vì đem hạt nhân ra phụng sự cho nhơn loại, lại đem chế tạo bom nguyên tử, hỏa tiễn gắn đầu đạn nguyên tử hăm dọa các thế lực thù địch, khiến thiên hạ cảm thấy ngọt ngào sắp chết đến nơi, một khi chiến tranh nguyên tử bùng nổ, địa cầu này bị phá hoại, chết chóc thảm thiết từ nhiều tỷ người. Cũng vì tham sân si không kềm chế, coi thiên hạ là công cụ sản xuất cho bá quyền thụ hưởng, con người tàn độc chỉ biết quyền lợi, mất đi hết bản tính thuần lương. Trái lại những khoa học gia lo sáng tạo những thiết dụng phụng sự nhơn loại như y dược, phương tiện giao thông, thực phẩm sản xuất đầy đủ cho thiên hạ, trang bị nhà cửa phong phú đầy đủ tiện nghi mới xứng đáng là những thánh nhân đạo nghĩa vẹn toàn.

### III.- XUẤT THẾ

Với duyên khởi giúp con người thoát vòng tục lụy, giải thoát kiếp luân hồi chuyển lưu liên tục cho nếp sống nhơn loại, Thái tử Tất đạt Ta đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, tự lo tu thân hành trì đặc đạo quả chánh đẳng, chánh giác, hoằng dương đạo pháp giúp con người tu luyện giải thoát trầm luân bể khổ, Ngài thành lập ra đạo Phật rất nghiêm túc cho con người, bình đẳng tu hành, ai tu nấy đắc. Làm ác tự trả, làm thiện tự hưởng, không cần tòa án phán xử gì hết. Khi chúng ta nhận thấy hạnh phúc là do công quả thiện đức đã làm, cũng như khi chúng ta bị họa đày cũng chỉ do ác độc chúng ta đã làm hại tha nhân, phải trả quả. Cứ nhìn vào cuộc sống hiện tại, chúng ta tự suy nghiệm tiền kiếp đã làm thiện hay làm ác, và trong tái sinh kiếp chúng sẽ được hưởng thụ hay bị hành hạ do công việc chúng ta đã làm trong hiện kiếp thiện quả hay ác quả.

### IV.- THẾ GIAN VẬN

Cuộc đời thăng trầm, cũng như trăng tròn trăng khuyết đều có căn duyên cả, con người có mộng lớn cố gắng lập thân hành đạo đối với việc tu thân, tạo lập sự nghiệp đối đời sống nhơn tiền, tất cả đều có duyên do để tiến bộ hay bị thoái bộ cả do công việc bị đình trệ, do xao lãng việc tu hành mà phải chịu thiệt thòi, hoặc tiến hành khả quan kinh doanh sự nghiệp, tu hành đặc đạo quả được toại hưởng, như Bill Gate trau dồi nghiệp vụ thành đạt trở thành đệ nhất tỷ phú gia thế giới do căn duyên tiền kiếp tạo thiện quả thanh cao và dồi dào, hay Nguyễn tấn Dũng Việt cộng đương nhiên trở thành tỷ phú gia Việt Nam cũng do tiền kiếp đã tạo ra được thiện quả quá cao độ, nhưng kiếp này y ta quá cao ngạo tham những tội đỉnh tức nhiên tái sanh kiếp y ta sẽ bị họa đày trả quá báo.

### V.- AN BÀI THẾ SỰ

Việt cộng quá tham tàn bạo ngược, bán đất dâng biển và chấp nhận làm tay sai ngoại bang, hiện kiếp tuy giàu sang tội đỉnh, nhưng tái sinh kiếp sẽ phải chịu hình phạt họa đày thống khổ, chỉ có những người biết rõ đời người chìm đắm trong bể khổ trầm luân, cố hành thiện cho xong một kiếp, hầu tái sinh kiếp bớt đi những tội ác tiền kiếp, hầu có cuộc sống an nhiên tự tại.

